

PAGLILINIS NG BAHA & PAGPIGIL SA AMAG

Ang paglilinis pagkatapos ng baha ay naiiba sa karaniwang paglilinis. Gumawa ng mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya.

UNANG HAKBANG



Kung binaha ang iyong tahanan, siguraduhing ligtas ito bago bumalik.



Kung may nakapirming tubig sa tabi ng mga dingding sa labas ng iyong tahanan, huwag pumasok. Maghintay hanggang sa malaman mo na ang mga pader at bubong ng gusali ay matatag pa rin.



Bago ka magsimulang maglinis ng iyong tahanan, kunan ng mga larawan/video at gumawa ng listahan ng lahat ng pinsala sa iyong tahanan at sa iyong mga ari-arian para sa insurance at upang irehistro ang iyong pinsala sa pagkain.

SIMULAN ANG PAGPAPATUYO

Kung kaya mo, patuyuin ang iyong tahanan at lahat ng nasa loob nito sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Ito ay isang napakahalagang hakbang upang maiwasan ang paglaki ng nakakapinsalang amag.



Buksan ang mga pinto at bintana kung ang hangin sa labas ay mas tuyo kaysa sa hangin sa loob. Gumamit ng mga bentilador upang tumulong na magpatuyo sa hangin.



Gumamit ng basang vac upang linisin ang nakapirming tubig kung ligtas itong gawin.



Anumang bagay na nabasa ng tubig baha at hindi kayang linisin at matuyo nang lubusan sa loob ng 24 hanggang 48 oras ay dapat dalhin sa labas.



Para sa insurance, kunan ng mga larawan ang mga bagay na itinapon mo.

PAKITUNGO SA PUTIK

Ang putik na naiwan sa loob ng iyong bahay dahil sa pagbaha ay mapanganib para sa iyong kalusugan. Kung maaari, alisin ito kaagad bago ito matuyo.



Habang nililinis ang putik, protektahan ang iyong mga mata, ilong, bibig, at balat gamit ang salaming de kolor o goggle, mask, at guwantes.



Ilabas ang putik hangga't kaya mo.



Tiyaking nakapatay ang kuryente.



Gumamit ng hose para iwisik sa iyong tahanan, sa loob at labas. Kung mayroon kang pangkabit na nagwiwisik ng sabon, hugasan at pagkatapos ay banlawan ang mga sahig, dingding, at anumang heating at air conditioning na maliit na tubo na binaha.



Gumamit ng pamunas, basang vac, o elastikong panlampaso para maalis ang tubig sa sahig.



Cal OES

TANGGAPAN NG PANG-EMERGENCY
NA SERBISYO NG GOBERNADOR

ListosCalifornia.org

Tanggapan ng Pang-emergency na Serbisyo
ng Gobernador
CalOES.ca.gov

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng
California
tinyurl.com/floodrecover

Sentro ng Pagkontrol sa Sakit
cdc.gov/disasters/floods

MGA HAKBANG SA MALALIM NA PAGLILINIS

Mahalagang linisin ng sabon at tubig ang anumang naabot ng tubig baha.

- Ang tubig-baha ay maaaring mayroong mga dumi mula sa banyo, mikrobyo, at mapaminsalang kemikal, kaya kung may pag-aalinlangan, itapon ang mga bagay na naabot ng tubig-baha. Kabilang dito lalo na ang mga gamit ng sanggol, pagkain, mga pampaganda at mga gamot.
- Kung nasira ng tubig baha ang karpit, drywall, tile sa kisame, o anumang bagay na gawa sa tela, foam, karton, particle board, o papel, subukang patuyuin ang mga bagay na ito kung wala kang nakikitang amag.
- Kung nakakakita ka o nakakaamoy ng amag, itapon ang mga bagay na iyon.

PAGLILINIS NG MGA IBABAW

Upang disimpektahin ang mga matitigas na ibabaw na naabot ng tubig-baha tulad ng mga sahig, countertop, lababo, at pinggan:

- Hugasan gamit ang sabon at mainit-init, malinis na tubig.
- Banlawan ng malinis na tubig.
- Punasan ang mga ibabaw ng tubig na pampaputi (1 tasa ng walang amoy na pampaputi sa 1 galon ng tubig).
- Huwag banlawan.
- Patuyuin sa hangin.
- Huwag kailanman paghaluin ang ammonia at pampaputi.

ISALBA ANG MAAARI PA

Maaaring hindi mo maisalba ang lahat pagkatapos ng pagbaha, kaya tumuon sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo.

- Ang mga litrato, libro, at iba pang mga bagay na papel na madaling masira kapag basa ay maaaring i-freeze at linisin sa ibang pagkakataon kapag mayroon kang mas maraming oras.
- Maaari mong patuyuin sa hangin ang mga mamasa-masang kutson, sopa, o iba pang malambot na muwebles sa araw. Kapag tuyo na, wisikan nang mabuti gamit ang pang-disimpekta. Kung hindi ka sigurado kung ito ay ganap na tuyo na, itapon ito.
- Labhan ang mga damit, tuwalya, kumot, at iba pang mga tela na nabasa mula sa tubig-baha sa pamamagitan ng paggamit ng napakainit na tubig at sabon.

PAKITUNGO SA AMAG

Ang mamasa-masa na natitira mula sa tubig-baha ay maaaring maging sanhi ng pagdami ng amag, na maaaring magdulot ng sakit sa mga tao.



Mabilis na dumadami ang amag. Kung hindi mo matuyo ang iyong tahanan (kabilang ang mga muwebles at iba pang bagay) sa loob ng 48 oras, dapat kang kumilos nang parang may amag.



Maaaring magkasakit ang mga tao sa amag. Magkaroon ng kamalayan kung ang sinuman ay barado ang ilong, makati ang mga mata, bumabahing, sumasakit ang lalamunan, may pantal, hinihingal, may ubo, o problema sa paghinga.



Ang mga taong may hika at iba pang kondisyon ng baga at /o immunosuppression ay hindi dapat pumasok sa mga gusali kung saan nakikita o naamoy ang amag. Ang mga bata ay hindi dapat makisali sa anumang gawain sa paglilinis.



Magsuot ng guwantes, bota, angkop na mask, at salaming de kolor o goggles upang itapon ang mga inaamag na gamit at alisin ang pinagdamihan ng amag sa matitigas na ibabaw tulad ng mga sahig, countertop, lababo, at mga pinggan.



HUWAG gumamit ng pampaputi o bleach nang direktso mula sa bote upang linisin ang amag mula sa matitigas na ibabaw tulad ng mga sahig, countertop, lababo, at pinggan. Huwag gumamit ng higit sa 1 tasa ng pampaputi o bleach sa bawat 1 galon ng tubig kapag naglilinis ka ng amag.



Kung kukuha ka ng isang kontratista o iba pang propesyonal upang gawin ang paglilinis, tiyaking mayroon silang karanasan sa paglilinis ng amag at pinsala ng kontaminadong tubig.



Kung inuupahan mo ang iyong bahay at may amag, sabihin sa may-ari ng lupa. Ang may-ari ng lupa ay may pananagutan sa paglilinis at pag-alis ng amag. Ang pagpipinta sa ibabaw ng amag ay hindi nakakaalis ng amag. Kung hindi naayos ng may-ari ng lupa ang problema, makipag-ugnayan sa iyong inspektor ng kalusugan ng county o lungsod.